

## **THÔNG BÁO**

**Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KIÊN, TỈNH ỦY VIÊN,  
BÍ THƯ THỊ ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THỊ XÃ**  
**tại Hội nghị trực báo với bí thư đảng ủy các xã, phường về tình hình thực hiện  
nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022**

-----

Chiều ngày 21/9/2022, đồng chí Nguyễn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Hội nghị trực báo 9 tháng đầu năm 2022 với bí thư đảng ủy các xã, phường. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy. Sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của đại diện lãnh đạo các địa phương; ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp; đồng chí Nguyễn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận như sau:

### **I- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022**

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các địa phương đã bám sát Chương trình công tác năm 2022 của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Chương trình công tác của địa phương; sự chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và tình hình thực tiễn phát sinh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thực hiện toàn diện nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (*đoạn qua địa bàn thị xã*); tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kịp thời sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường;...

*Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2022 vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Công tác phát triển đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra (đạt 58/130 đảng viên). Kết quả đại hội trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 còn nhiều chi ủy*

viên, bí thư, phó bí thư chi bộ chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định (*thị xã có 69 trường hợp, tỉnh toàn tỉnh có 183 trường hợp*); còn 04 trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên. Việc đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy chưa đạt yêu cầu (*ban hành nghị quyết, kết luận giao nhiệm vụ chưa cụ thể, chưa sát với tình hình, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nên chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa cao*); việc rà soát, ban hành và triển khai thực hiện quy chế làm việc tại một số địa phương còn chậm. Một số đảng ủy cơ sở chưa thiết lập quản lý, sử dụng và lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức ở địa phương. Công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết tại một số địa phương còn thiếu đổi mới, sáng tạo. Việc tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở còn ít. Một số địa phương công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường còn có sự buông lỏng; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, xây dựng nhà, công trình, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép còn xảy ra nhưng việc xử lý còn chậm, kéo dài...

## **II- Một số định hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022**

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022, yêu cầu các đảng ủy các xã, phường chỉ đạo, rà soát, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo Kết luận của Hội nghị Thị ủy lần thứ 9 (*khóa XXI*) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 (*Kết luận số 443-KL/TU ngày 15/7/2022*) và các chương trình, kế hoạch của các địa phương trong năm 2022, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

### **1. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị**

- Tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đảng ủy các xã, phường theo quy chế làm việc mẫu. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của các chi bộ. Chỉ đạo hoàn thành công tác kết nạp đảng viên theo chỉ tiêu được giao.

- Rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, thực chất.

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 429-KL/TU ngày 21/6/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về các trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, giới thiệu ứng cử bí thư, phó bí thư các chi bộ

thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025, gắn với khắc phục các trường hợp trường thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên.

- Rà soát, cập nhật và lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở theo quy định. Cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy để triển khai thực hiện. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của cấp ủy.

- Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị,... của Trung ương, tỉnh, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy. Kịp thời xử lý thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nhạy cảm, phức tạp phát sinh ở địa phương, bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong Đảng và đồng thuận xã hội. Chú trọng tuyên truyền những nhân tố tích cực "*lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực*", "*lấy cái đẹp dẹp cái xấu*". Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy. Tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm phòng ngừa, răn đe từ xa, từ sớm.

- Chỉ đạo Khối dân vận bám sát tình hình, sâu sát với thực tiễn để xây dựng nội dung, phương pháp dân vận phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc Quy chế Bí thư Đảng ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, hướng trọng tâm vào thực hiện tốt chức năng tập hợp, tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội; tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh của Nhân dân.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của chính quyền đô thị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương; linh hoạt

trong phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của từng địa phương để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đặc thù cụ thể ở địa phương mình.

## **2. Về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng**

- Đối với các xã, phường có dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (*đi qua*). Chỉ đạo cả hệ thống chính trị ở địa phương phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật và tiến độ được giao.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai, môi trường; thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng công trình trái phép, không phép theo quy định.

- Thực hiện quyết liệt các biện pháp điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, phân đầu thu ngân sách từng địa phương đạt chỉ tiêu được giao.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, tránh phô trương, hình thức.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm; thực hiện tốt, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm đạt hiệu quả tiêm chủng, thực hiện đúng phương châm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, trước hết, trên hết. Quan tâm chỉ đạo huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất trạm y tế, trường học ở địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động.

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự năm 2022. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023.

## **III. Đối với các đề xuất, kiến nghị.**

### **\* Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã**

- Phối hợp với đảng ủy các xã, phường rà soát; trên cơ sở đó tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và khắc phục các trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn,

giới thiệu ứng cử bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo Kết luận số 429-KL/TU ngày 21/6/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy.

- Khẩn trương tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo, triển khai thực hiện Công văn số 1334/SNV-XDCQ ngày 18/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện một số nội dung liên quan chính quyền địa phương.

Các cơ quan, địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này và báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Thị ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy,
- TT HĐND thị xã, UBND thị xã,
- Các cơ quan TMGV Thị ủy,
- Trung tâm Chính trị thị xã,
- Mặt trận và các tổ chức CT-XH thị xã,
- Đảng ủy các xã, phường,
- C, PC Văn phòng thị xã,
- Lưu Văn phòng thị xã.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phạm Ân**